

**Chào Mừng Quý Vị đến với Trang Chia Sẻ Lời Chúa. Nguyễn xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an cho Quý Vị!**

**THIÊN CHÚA LÀ CHA CỦA TÔI - NGƯỜI NGOÀI BIẾT ƠN CHÚA**

**CHIA SẺ TIN MỪNG HÀNG TUẦN**

*Sunday, October 6, 2019*

*- Lòng biết ơn là đức tính của người cao thượng*

**NGƯỜI NGOÀI ĐÓNG BIẾT TRỜI LỜI CÁM ƠN CHÚA**

**TIN MỪNG: Lc 17,11-19**

**Mỗi người phong hủi đức chúa lành**

Câu hỏi gợi ý:

Có thể tín nhiệm vào lòng tin cậy của những người tha vâng lời và những ân nhân của mình không? Tại sao?

2. Người Kitô hữu có nhu cầu tâm tình biết ơn hơn những người khác không? Nếu không thì bạn nghĩ thế nào?

3. Trong đời sống Kitô hữu, chúng ta cần phải biết ơn những ai? Và phải làm những gì để lòng biết ơn đến với những người ấy?

Suy nghĩ ý:

Làm ơn đừng nên nhẽ, chũu ờn chũ nên quên

Bài đĩc I đĩa ra cho ta mĩt hình ỏnh rĩt đĩp. Tĩng cũ a Syri là Naaman bũy tĩ lòng biĩt ỏn cũ a mĩnh đĩi vũi ngũn sũ Êlisa mĩt cỏch cũ thũ bũng lũ vũt mà ông tha thiĩt xin ngũn sũ nhũn cho. Cũn ngũn sũ Êlisa thĩ cũũng quyũt tũ chũi, mũc dù lũ vũt ỹ chũc chũn sũ giúp ngũi sũng đũ thiũu thũn, và nhũt là –theo cỏch suy nghĩ bĩnh thũũng cũ a ngũũĩ đũi– cũ thũ tũo cho ngũi nhiũu phũũng tiũn hũn đũ thi hỏnh sũ mũng cũ a mĩnh.

Cũ hai thỏĩ đũ tũ đũp trẽn cũ thũ làm chũng ta suy nghĩ và xĩt lũĩ thỏĩ đũ cũ a chũng ta khi hỏm ỏn ai hỏc làm ỏn cho ai. Thũng thũũng ngũũĩ ta cũ tỏm lý hay quên hỏc khũng nhũn ra nhũng đũũ tũ tũng ỏĩ khỏc làm cho mĩnh, nhũng lũĩ đũ nhũ nhũng gũ tũ đũp mĩnh làm đũũc cho ngũũĩ khỏc. Khũng nhũng thũ, mĩnh cũn mong hũ nhũ ỏn và trũ ỏn mĩnh. Nũ hũ vũ tĩnh quên ỏn, thũ ta bũũn phiũn, ỏn trỏch, thũm chĩ sũn sỏng lĩn tiũng chũ bai.

Đũc Giĩsu cũng nhũ cỏc bũc cũ nhũn xũ a đũy ta thỏĩ đũ nhũ và biũt ỏn đũi vũi nhũng ngũũĩ hũ sinh cho ta, nhũng ngũũĩ làm nhũng đũũ tũ tũ lỏnh cho ta. Khũng phũĩ chũ nhũ và biũt ỏn, mà cũn phũĩ đũũn đỏp lũĩ ỏn đũ khi nỏũ cũ thũ. Nhũng đũi vũi nhũng ngũũĩ mà ta làm ỏn cho, thũ trỏĩ lũĩ, khũng nĩn nhũ, cũng khũng nĩn đũi hũi hũ phũĩ biũt ỏn hay trũ ỏn ta. Trỏng Tũ, mũt triũt gia Trung Hoa, khũyũn ta nĩn «vũ kũ, vũ cũng, vũ dỏnh» trỏng cỏc viũc làm cũ a ta, nghĩa là khũng làm vũ mĩnh, làm rũĩ khũng cũy cũng, cũng khũng mong đũũc kũn ngũĩ, biũt ỏn (x. Lc 7,10).

## 2. Suy nghĩ vũ lòng biũt ỏn

Mũt trỏng nhũng nguyũn nhũn hay đũng lũc quỏn trũng cũ a tĩnh yũu thũũng là lòng biũt ỏn. Khũng phũĩ tĩnh yũu thũũng nỏũ cũng phỏt xũũt và đũt nũn mũng trẽn lòng biũt ỏn: Thiũn Chũa hay cha mũ yũu thũũng ta khũng phũĩ vũ mang ỏn ta. Nhũng rũ rỏng là tĩnh thũũng cũ a ta đũi vũ Thiũn Chũa, cha mũ và nhiũu ỏn nhũn khỏc phỏt sinh và đũt nũn tũng trẽn lòng biũt ỏn. Thiũn Chũa và cha mũ yũu thũũng ta trũũc, sinh thỏnh tũo đũng, nuũi đũũng gỏo đũc ta. Tĩnh thũũng đũ, cũng ỏn đũ làm nũy sinh nũĩ ta lòng biũt ỏn, khiũn ta đỏp lũĩ tĩnh thũũng đũ bũng chĩnh tĩnh yũu thũũng cũ a ta đũi vũĩ cỏc Ngũi. Lòng biũt ỏn đũi vũĩ Thiũn Chũa và cha mũ lũĩ là tiũu chũũn

nhân tưng đờ đánh giá mớ i thờ biế t ờ n khác. Mớ t ngườ i vô ờ n đờ i vớ i Thiên Chúa và cha mớ , thì khó mà biế t ờ n thờ t sớ đờ i vớ i ngườ i khác.

Khi làm ờ n cho ai, giúp ai viế c gì, mà vớ sau ngườ i đó vô ờ n, tờ nhiên ta cớ m thờ y buố n, có khi đau khớ . Khuy nh hớ ng tờ nhiên cớ a mớ i ngườ i là mong muố n hoế c đòi hớ i ngườ i thờ ờ n mình phớ i biế t ờ n (mớ c dù khi làm ờ n cho ai, tính cao thờ ng đòi hớ i ta vớ t khớ i khuy nh hớ ng tờ nhiên ờ y). Do đó, lòng biế t ờ n là mớ t đờ c tính rớ t cớ n thiế t trong giao tờ xã hớ i, trong tờ cách mớ t con ngườ i. Trong xã hớ i, tiế ng cá m ờ n luôn luôn nờ trên môi nhớ ng con ngườ i có giáo đờ c, lờ ch thiế p, lờ đờ . Lòng biế t ờ n, tiế ng cá m ờ n xuố t phát tờ đấ y lòng luôn luôn làm vui lòng nhớ ng ngườ i tờ t bớ ng, khuy ờ n khích hớ tiế p tờ c thi ân làm phúc. Trong đờ i sớ ng tâm linh, tinh thờ n hay tôn giáo, lòng biế t ờ n đờ i vớ i Thiên Chúa và các ân nhân cớ n phớ i đờ c biế u lờ trong các kinh nguyế n, lờ nghi, trong tâm tình và cớ chớ cớ a các tín hớ u.

Trong bài Tin Mớ ng hôm nay, ta thờ y 10 ngườ i đờ c Đờ c Giêsu chớ a lành, nhớ ng chớ có mớ t ngườ i trờ lờ i cá m ờ n Ngà i. Và mớ a mai thay, ngườ i biế t ờ n đó lờ i là mớ t ngườ i ngoớ i giáo! Đờ i u này làm ta phớ i tờ hớ i: ngườ i Kitô hớ u có nhiế u tâm tình biế t ờ n hớ n các tín đờ tôn giáo khác không? Nờ u ta không tờ t bớ ng hớ hoế c không hớ n hớ , thì viế c ta nờ lờ c truyế n giáo cho hớ quớ thờ t có phớ n nào nờ c cớ i!

Viế c Đờ c Giêsu –vớ i tờ cách là thờ y đờ y vớ tâm linh– đã trách móc 9 ngườ i vô ờ n kia không biế t tờ ờ n Thiên Chúa cho thờ y: rõ ràng là lòng biế t ờ n không thờ nào thiế u đờ c trong đờ i sớ ng tu đờ c, đờ i sớ ng hớ ng vớ sớ toàn thiế n. Không nhớ ng thờ , nó có thờ là căn bớ n cho mớ t lờ ng tâm đờ ng đờ n. Mớ t ngườ i vô ờ n, thờ ng xuyên vô ờ n, khó có thờ có mớ t lờ ng tâm tờ nhớ và đứ ng đờ n. Nhớ ng mớ a mai thay, biế t bao ngườ i mang danh theo Chúa lờ i tờ ra vô ờ n vớ i nhớ ng ngườ i làm ờ n cho mình nhiế u hớ n ngườ i thờ ng!

### 3. Biế t ờ n ai? – Bớ n trờ ng ân trong đờ i sớ ng con ngườ i

Trong Phớ t giáo, có bớ n trờ ng ân mà ngườ i Phớ t tờ thờ ng đờ c các sớ tăng nhớ c nhớ , nhớ t là vào đờ p lờ Vu Lan (rớ m tháng 7 âm lờ ch): ờ n cha mớ , ờ n tam bớ o (Phớ t, Pháp, Tăng), ờ n tờ quớ c xã hớ i, và ờ n thờ y bớ n. Chúng ta thờ khai triế n bớ n trờ ng ân ờ y trong chiế u hớ ng Kitô giáo.

• ờ n cha mớ : Cha mớ trờ c tiên cớ a chúng ta là Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã tờ o đờ ng và

sinh thành chúng ta, cho ta sống siêu nhiên hơn tự nhiên, đem ơn thì ban cho ta đời mới nên đời duy trì và phát triển sống sống yên. Khi đó là cha mẹ ruồi thì t của ta, là người sinh ra ta, nuôi dưỡng giáo dục ta nên người. Công ơn của cha mẹ ta to lớn biết bao! Ca dao có câu: «Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra». Người ở trên gian mà ta phải biết ơn nhiều nhất chính là cha mẹ ta.

• Ơn tam bô: là công ơn của những người đã đem ơn cho ta đời sống tâm linh, làm cho đời sống tâm linh ta phát triển và trở nên phong phú.

– Người đầu tiên mà ta phải nói thì là Đức Giêsu, Đấng cho chết đem ơn đời sống tâm linh cũng là vị Thầy lớn nhất với đời sống này cho mọi người Kitô hữu. Ngài cũng là Đấng cứu chuộc đời ta có ơn đời sống thần linh, siêu nhiên của Thiên Chúa đã bắt đầu từ nguyên thủy, trước khi ta sinh ra. Bên cạnh Đức Giêsu có Mẹ của Ngài là Đức Maria. Theo niềm tin của người Công giáo, tất cả mọi ơn Thiên Chúa ban, đều như Mẹ và qua tay Mẹ.

– Khi đó là Lời Chúa, hay Kinh Thánh và Tin Mừng, là phương tiện hữu hiệu nhất Thiên Chúa dùng để soi sáng cho ta đi đúng đường, hữu phát triển đời sống thần linh và tâm linh của ta. Ta cần phải biết ơn bằng cách năng đem ra suy gẫm để thực hành những gì Lời Chúa dạy.

– Giáo Hội các cấp (toàn cầu, địa phương, giáo xứ, cộng đoàn cấp bản), là yếu tố nhân sự để tiếp nối công trình của Đức Giêsu, đấng thì là môi trường đào tạo và nuôi dưỡng đời sống tâm linh của ta. Nói một cách khác thì đó là các tông đồ, các vị chức vụ các cấp mà góp nên nhất là cha xứ, những người dạy dỗ và vị mục tử tâm linh (các nhà thần học, tu sĩ, các giáo lý viên, các huynh trưởng hội đoàn, v.v.)

Đó là Tam Bô của Kitô giáo, là các đời ân nhân của chúng ta, mà chúng ta phải luôn luôn yêu mến và tạ lòng biết ơn.

• Ơn tổ quốc và xã hội: Chúng ta không chỉ sống trong gia đình và Giáo Hội, mà còn sống trong lòng quốc gia dân tộc nữa. Quốc gia xã hội đã tạo cho chúng ta những điều kiện đời sống có một đời sống yên vui, hạnh phúc, một cách bao trùm, tận quát, vượt trội khả năng hơn hẳn của cha mẹ, gia đình ta. Chúng ta được sống trong an vui, là do công sức của biết bao người đã tận hy sinh xương máu để bô với tổ quốc, đã vượt ọc ra đời ra những chính sách sáng suốt hữu phát triển xã hội và kinh tế, văn hóa, v.v... làm cho đời sống của ta tốt đẹp. Đ

thầy được công lao của quốc gia xã hội, ta thì từng ngày từng ngày mình sống một mình trong rừng, ta sẽ thầy thiêu thân và không được bỏ rơi như thế nào!

- Tôi thầy biết: Trong đời sống của ta, ta còn biết bao người phải mang ơn, trách nhiệm là những việc thầy đem lại cho ta đời sống tri thức, những người giáo dục ta nên người. Sau là những bà con thân thuộc, bạn bè, những người quen biết. Biết bao người đã vô tình hoặc cố ý làm ơn cho ta trong từng cái mỉm cười lãnh vực mà ta có thể biết hoặc không biết. Chúng ta có bạn phải biết ơn và tìm cách trả ơn những người ấy.

### **CỦA NGUYỄN VÀ SỐNG LỜI TÔI CỦA XIN**

Lạy Cha, xin cho con ý thức được rằng lòng biết ơn chính là thước đo của tình yêu đối với Thiên Chúa, nhân loại, Giáo Hội, xã hội, và tha nhân, và cũng là tiêu chuẩn đánh giá lòng tin cậy và cách sống con người. Xin giúp con ý thức được những hồng ân mà Chúa ban cho con từng giây từng phút, để con nhận ra được những phúc Chúa ban hầu cảm tạ Chúa. **NHỜ THÁNH THẦN THỨC ĐỂ Y CON** nhận ra tình thương, sự hy sinh, những ơn huệ, những cần yêu thương của những người chung quanh đối với con, để con cảm tạ những hồng phúc vì được yêu thương, để ngẩng đầu biết đáp trả bằng chính tình yêu chân thành và sự hy sinh của con. **CON QUYẾT TÂM** luôn của nguyện và mong ước những sự tốt lành cho các ân nhân của con. Amen.

Nguyễn Chính Kiệt

-----